



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙(๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เสนอต่อสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และประกาศ ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายบรรเจ็ด ภูสมศรี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อ นายองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อให้ นายองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายเสนอต่อ สภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และ ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และคณะกรรมการติดตามฯ ได้กำหนดวิธีการรูปแบบและแนวทาง ในการติดตามและประเมินผล การใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ตาม ยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความคุ้มค่าและการตอบสนองต่อ ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก พร้อมประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดเชียงราย ผลการติดตามประเมินผล พบว่า จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติเทียบกับ โครงการในแผนพัฒนาสามปีอยู่ในเกณฑ์ระดับค่าดีมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๘ จำนวนงบประมาณที่ นำไปสู่การปฏิบัติเทียบกับงบประมาณในแผนพัฒนาสามปี อยู่ในเกณฑ์ค่าระดับดี คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๕๖ รายละเอียดปรากฏในรายงานฉบับนี้

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและตอบแบบสอบถามที่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานติดตามและประเมินผลฯ ฉบับนี้ จะเป็น ประโยชน์ในการตรวจสอบติดตามผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นำไปสู่ การปรับปรุงกระบวนการวางแผนพัฒนา เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการจัดการบริการสาธารณะของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายให้เกิดประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้มากขึ้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

ธันวาคม ๒๕๕๙

สารบัญ

หน้า

ส่วนที่ ๑	บทนำ	๑ - ๖
ส่วนที่ ๒	นโยบายผู้บริหารและแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	๗ - ๑๒
ส่วนที่ ๓	รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี อบจ.เชียงราย	๑๓ - ๖๘
ส่วนที่ ๔	สรุปผลการประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของ อบจ.เชียงราย	๖๙ - ๙๘
ส่วนที่ ๕	ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย (พ.ศ. ๒๕๕๙-๒๕๖๑) และเพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๔	๙๙ - ๑๐๐

ภาคผนวก

- โครงสร้างคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๓๖๗/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๗กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๑๑๙๔/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ที่ ๒๒๘๐/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
- การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานตามโครงการที่ได้จากการออกตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ โดยการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS (ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ๖)
- ตัวอย่างแบบสอบถาม ยุทธศาสตร์ที่ ๑ - ยุทธศาสตร์ที่ ๖